

Số: 127 /BC-HĐND

Khánh Vĩnh, ngày 16 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO

**Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017**

Phần I:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN KHÁNH VĨNH NĂM 2016

I. TỔ CHỨC KỲ HỌP:

Năm 2016, HĐND huyện Khánh Vĩnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016, đã tổ chức thành công kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016. Tại Kỳ họp này, HĐND huyện Khánh Vĩnh khóa X đã đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND huyện, của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện và của UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời, HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 đã thẳng thắn nêu rõ những khuyết điểm, tồn tại và tích cực đề xuất các giải pháp để HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 xem xét, củng cố ngay từ đầu nhiệm kỳ.

HĐND huyện Khánh Vĩnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức 03 kỳ họp theo đúng qui định.

- Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 30/6/2016, kỳ họp được tổ chức theo đúng luật định và thành công tốt đẹp. HĐND huyện đã nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, nghe UBMTTQVN huyện báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện nhà trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng thời thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Kết thúc Kỳ họp, với sự nhất trí cao của các vị đại biểu, HĐND huyện đã thông qua 13 nghị quyết: về xác nhận kết quả bầu các chức danh của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; về thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện; về công nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân; về số lượng thành viên của các ban Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2016.

- Kỳ họp thứ hai diễn ra vào ngày 17-18/8/2016. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã nghe và thảo luận về báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện; các báo cáo của UBND huyện, của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Công an huyện và Chi cục thi hành án dân sự huyện; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; nghe UBMTTQVN huyện báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền. Thảo luận và thống qua 08 Nghị quyết: về điều chỉnh, bổ sung chương trình giám sát của HĐND huyện Khánh Vĩnh năm 2016; về nội quy các kỳ họp HĐND huyện Khánh Vĩnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; về công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng giai đoạn 2016-2020; về việc quyết toán ngân sách năm 2015; về kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách kết dư và nguồn tăng thu năm 2015; về Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh; về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017; về ủy quyền cho

Thường trực HĐND huyện cho ý kiến, xem xét quyết định đối với các Dự án sử dụng vốn đầu tư công theo Luật đầu tư công.

- Theo dự kiến, Kỳ họp thứ ba diễn ra vào 02 ngày 22-23/12/2016. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện sẽ nghe và thảo luận, cho ý kiến đối với 18 báo cáo, 09 Tờ trình, xem xét và thông qua 13 Nghị quyết: về phê duyệt phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017; về phê duyệt mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; về chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020; cho ý kiến lần thứ tư về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; về chương trình phát triển nguồn nhân lực huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2016-2020; Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Khánh Vĩnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; kỳ họp thứ ba, HĐND huyện Khánh Vĩnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 18/8/2016 của HĐND huyện Khánh Vĩnh; về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2017; về phương án phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

Nội dung các kỳ họp đều được Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện thống nhất trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm của huyện, những vấn đề đang được nhiều cử tri và nhân dân huyện nhà quan tâm. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN huyện và các cơ quan chức năng trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp; tổ chức tiếp xúc cử tri thường kỳ trước và sau kỳ họp theo luật định. Các Ban HĐND huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong quá trình chuẩn bị Nghị quyết trình ra HĐND; tổ chức thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết theo quy định của pháp luật. Các báo cáo thẩm tra cơ bản đáp ứng yêu cầu, có chất lượng, thể hiện rõ quan điểm, tính phản biện cao.

Hoạt động kỳ họp của HĐND huyện năm 2016 tiếp tục được đổi mới, cải tiến theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của huyện. Tại các kỳ họp, HĐND huyện tập trung xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan, trong đó dành nhiều thời gian để đại biểu HĐND huyện thảo luận, quyết nghị những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Chủ tọa điều hành kỳ họp đảm bảo đúng chương trình, nội dung đã thông qua. Đại biểu HĐND đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, dân chủ. HĐND huyện thực hiện giảm thời gian trình bày các báo cáo tại hội trường, dành thời gian cho thảo luận tại tổ và ở hội trường.

Trên cơ sở phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, với tinh thần trách nhiệm cao, các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện đảm bảo chất lượng, có tính khả thi nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Các Nghị quyết sau khi được thông qua, ban hành, UBND huyện đã triển khai đến các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân; tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt với quyết tâm cao; tăng cường

công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Các kỳ họp HĐND huyện duy trì việc mời đại diện cử tri tham dự và được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống các Đài Truyền thanh xã - thị trấn, tạo được tinh thần dân chủ trong các kỳ họp.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN:

1. Hoạt động giám sát:

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2016, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBMTTQVN và 03 Ban triển khai thực hiện chương trình giám sát năm 2016.

Tổ chức 02 đợt giám sát tại 06 đơn vị, địa phương, nội dung về đánh giá: tình hình và kết quả thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2013-2015; công tác phòng chống khai thác lâm sản trái phép.

Với phương thức giám sát bằng việc xem xét văn bản báo cáo, kết hợp kiểm tra hồ sơ, nắm bắt thông tin từ nhân dân, chọn ngẫu nhiên mô hình để giám sát thực tế, từ đó báo cáo kết quả giám sát đã kết luận những việc làm được, chưa làm được, những tồn tại, hạn chế; kiến nghị UBND huyện và các ngành có liên quan, địa phương xem xét giải quyết. Về cơ bản, các kiến nghị của Thường trực HĐND huyện đã được UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực chỉ đạo triển khai giải quyết.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ và tham gia với các Ban HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh khi đoàn về giám sát, làm việc tại địa phương, từ đó kịp thời đưa ra những kiến nghị thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh để xem xét, giải quyết trong các kỳ họp của HĐND tỉnh.

2. Công tác chuẩn bị, triệu tập, điều hành các kỳ họp của HĐND huyện

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa X và kỳ họp lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba HĐND huyện khóa XI; các kỳ họp được thực hiện theo đúng quy định của Luật, trong đó chú ý đến việc thống nhất thực hiện trách nhiệm của từng cơ quan, ban ngành để chuẩn bị phục vụ cho kỳ họp và đảm bảo cho kỳ họp diễn ra đúng thời gian quy định. Thường trực HĐND huyện đã điều hành tốt kỳ họp, bố trí hợp lý thời gian, nội dung trình bày của các cơ quan, tổ chức cho đại biểu thảo luận, chất vấn UBND huyện và các ngành chuyên môn.

3. Về quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức hữu quan

Phối hợp với UBMTTQVN huyện, tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri 02 đợt; qua tiếp xúc các đại biểu báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội huyện nhà, báo cáo chương trình, kết quả các kỳ họp; đồng thời tiếp nhận và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện tổng hợp và đề nghị UBND huyện giải trình tại kỳ họp.

Phối hợp, cộng tác chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN huyện và các cơ quan hữu quan khác, tổ chức hoặc tham gia nhiều cuộc họp với lãnh đạo các cơ

quan nói trên để bàn bạc, quyết định những việc quan trọng và cần thiết. Sự phối hợp được thể hiện rõ trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp HĐND cũng như việc chuẩn bị các báo cáo trình HĐND huyện quyết định tại kỳ họp.

Trong hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện đã chủ động đề nghị các Ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát của từng ban, tránh sự lúng túng bị động và hạn chế chông chéo trong công việc. Tùy vào từng chuyên đề giám sát, Thường trực HĐND huyện điều hòa, phối hợp cả 03 Ban cùng tham gia giám sát để đạt được hiệu quả cao hơn.

Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh nhất là trong các hoạt động giám sát, thực hiện tốt chế độ giao ban với Thường trực HĐND tỉnh.

4. Việc thực hiện các nhiệm vụ khác:

Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật chính quyền địa phương. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định thành lập 06 Tổ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 14 xã-thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã Sông Cầu.

Sau các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện tập trung chỉ đạo và hoàn chỉnh các Nghị quyết, biên bản, tài liệu của kỳ họp và gửi đến các cơ quan, đơn vị chức năng để kịp thời triển khai thực hiện theo đúng luật định; tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp.

Xây dựng Kế hoạch và tham gia “Hội thao Người đại biểu nhân dân” tỉnh Khánh Hòa lần thứ I. Tổ chức cho các vị đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh miền Trung.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN

1. Hoạt động giám sát

a) Ban Pháp chế HĐND huyện đã thực hiện giám sát 02 nội dung, 09 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương. Các nội dung đã giám sát: công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm sát tình hình chấp hành pháp luật, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, công tác thi hành án dân sự, công tác xét xử.

b) Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã thực hiện giám sát 03 nội dung, 09 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương. Các nội dung đã giám sát: công tác quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn năm 2014-2015; tình hình thực hiện Kế hoạch và chế độ bảo trợ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện giai đoạn 2014-2015.

c) Ban Dân tộc HĐND huyện đã thực hiện giám sát 01 nội dung, 03 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương. Các nội dung đã giám sát: việc thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất mới phát triển kinh tế hộ cho đồng bào DTTS và miền núi năm 2016.

Hoạt động giám sát của các Ban HĐND huyện từ đầu năm đến nay được thực hiện theo chương trình, kế hoạch, đúng quy định pháp luật. Phương thức

giám sát đã kết hợp giữa giám sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát qua báo cáo của các đơn vị để tổng hợp đánh giá toàn diện, sát thực. Qua giám sát, các Ban HĐND đã làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, đồng thời tổng hợp các nội dung cơ bản, những vấn đề còn nhiều vướng mắc để làm việc với UBND huyện nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Các báo cáo, kết luận giám sát được kịp thời gửi đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan tổ chức thực hiện. Thực tế cho thấy, nội dung giám sát vừa qua đều đúng trọng tâm, trọng điểm, đề cập đến những nội dung lớn của huyện; được nhân dân và dư luận quan tâm. Theo chức năng, nhiệm vụ, các Ban luôn theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Công tác thẩm tra: Tại các kỳ họp, theo lĩnh vực được phân công, các Ban đã tiến hành thẩm tra 17 Báo cáo, 03 Chương trình.

Công tác thẩm tra đã được tổ chức theo đúng quy định: tổng hợp, nắm bắt thông tin trực tiếp từ nhân dân và qua các hoạt động tiếp xúc cử tri; khảo sát, xem xét ý kiến của các ngành liên quan, họp thống nhất nội dung trước khi báo cáo HĐND huyện. Chất lượng, nội dung báo cáo thẩm tra được đảm bảo, có trọng tâm; nội dung thẩm định mang tính chuẩn xác cao, trong đó phân tích cụ thể từng vấn đề, nêu rõ ưu điểm và đề nghị các ngành chức năng rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm, phát huy những mặt tích cực.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC VỊ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN

Các vị đại biểu HĐND huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, dành thời gian nghiên cứu tài liệu, tham gia các kỳ họp, tiếp xúc cử tri.

Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện được chia thành 06 tổ theo đơn vị bầu cử. Trước và sau các kỳ họp, các tổ đại biểu đã tổ chức sinh hoạt tổ để thống nhất phân công các thành viên báo cáo trong các cuộc tiếp xúc cử tri, phản ánh các ý kiến, nguyện vọng của cử tri tại kỳ họp. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri được thông báo công khai trên hệ thống đài truyền thanh của địa phương để cử tri biết và đến dự. Qua tiếp xúc đã tiếp nhận, thu thập, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và chuyển đến Thường trực HĐND huyện theo quy định.

V. MỘT SỐ HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:

1. Hạn chế, nguyên nhân

- Một số vị đại biểu HĐND huyện khóa XI chưa đóng góp nhiều cho các hoạt động của HĐND huyện. Nguyên nhân do 20/30 vị đại biểu HĐND huyện khóa XI lần đầu trúng cử nên chưa có kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Dự kiến năm 2017, Thường trực HĐND huyện phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho các vị đại biểu HĐND huyện.

- Một số thành viên các Ban HĐND huyện chưa tham dự đầy đủ đối với các hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra của các Ban; một số đại biểu HĐND huyện chưa tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri do HĐND huyện tổ chức. Nguyên nhân do trùng lịch học tập, hội họp của các cấp, hoặc chưa tích cực sắp xếp công việc chuyên môn để tham gia hoạt động của các Ban.

2. Biện pháp khắc phục:

- Theo dự kiến năm 2017, Thường trực HĐND huyện phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho các vị đại biểu HĐND huyện.

- Trong năm 2017, Thường trực HĐND huyện đề nghị các Ban HĐND huyện xây dựng quy chế hoạt động của Ban; xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên để có xem xét, đánh giá cụ thể và kiện toàn thành viên của các Ban.

Phần II.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

1. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND theo luật định. Xác định đúng nội dung trọng tâm kỳ họp, lựa chọn những vấn đề quan trọng có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội toàn diện ở địa phương, những vấn đề bức xúc của nhân dân đưa vào nội dung kỳ họp thường lệ. Thường trực và các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện duy trì tốt nề nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý để thống nhất nội dung, chương trình hoạt động. Tiếp tục nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, có tính phản biện, tính định hướng làm cơ sở để đại biểu HĐND xem xét, quyết định.

2. Nâng cao chất lượng tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, tăng cường các hình thức tiếp xúc cử tri ở những nơi có nhiều vấn đề bức xúc. Các vị đại biểu phải dành thời gian thỏa đáng để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu; tích cực nghiên cứu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND để tuyên truyền vận động cử tri cùng thực hiện; tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Tăng cường công tác tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp.

3. Về hoạt động giám sát:

a) Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát:

- Giám sát hoạt động đầu tư công giai đoạn 2016-2020.

- Giám sát triển khai thực hiện Đề án xác định cơ cấu cây trồng chủ lực giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

- Giám sát chương trình phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện.

- Giám sát phương án phân bổ thu chi ngân sách giai đoạn 2016-2020.

- Giám sát công tác xét tuyển viên chức sự nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện.

b) Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát:

- Giám sát về nguồn kinh phí của UBND huyện hỗ trợ cho Quỹ Hội Nông dân.

- Giám sát về tình hình quản lý và sử dụng đất công.

- Giám sát về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

- Giám sát về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng Nông thôn mới.

- Giám sát về công tác y tế.

- Giám sát về công tác giảm nghèo.

- Giám sát về công tác giáo dục - đào tạo.

- Giám sát về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- c) Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát
 - Giám sát về công tác quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và xã.
 - Giám sát về công tác tiếp công dân, tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 - Giám sát về công tác tuyên truyền giáo dục và phổ biến pháp luật.
 - Giám sát công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, công tác thi hành án dân sự, công tác xét xử.
- c) Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát:
 - Giám sát về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2016 thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
 - Giám sát việc thực hiện đầu tư nâng cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ năm 2016 thuộc Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi.
 - Giám sát về việc triển khai thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào DTTS nghèo năm 2016 theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
 - Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất mới phát triển kinh tế hộ cho đồng bào DTTS và miền núi năm 2017 theo Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

4. Thường trực HĐND phối hợp với UBND huyện giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

5. Tham dự đầy đủ các phiên họp giao ban với Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh; tham gia với các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khi đoàn về giám sát tại địa phương.

6. Tăng cường kiểm tra và hướng dẫn cụ thể về các lĩnh vực hoạt động của Thường trực HĐND cấp xã, trong đó tập trung vào việc kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND; hướng dẫn Thường trực HĐND cấp xã trong việc thực hiện chức năng giám sát theo đúng luật định. Duy trì các cuộc họp giao ban định kỳ với Thường trực HĐND cấp xã.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy (báo cáo);
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- TT. UBMTTQVN huyện;
- Các ban của HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- HĐND-UBND các xã, thị trấn;
- VPUB: các đ/c LĐ;
- Lưu: VT, H.



Nguyễn Đức Trí

BẢNG THỐNG KÊ

**Các công việc đã được Thường trực HĐND huyện
đồng ý cho UBND huyện triển khai thực hiện để giải quyết kịp thời
những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp**
(Kèm theo Báo cáo số 127/BC-HĐND ngày 16/12/2016 của
Thường trực HĐND huyện Khánh Vĩnh)

STT	Nội dung công việc	Nguồn vốn	Số tiền (triệu đồng)	Số và ký hiệu công văn	Ngày tháng ban hành
1	Cấp kinh phí thực hiện cấp phát gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; lương và các khoản phụ cấp theo lương của hợp đồng 68/2000/NĐ-CP của Ban đại diện Người cao tuổi huyện)	Nguồn dự phòng Ngân sách huyện 2016	1.154,405	06/HĐND	04/02/2016
2	Cấp kinh phí đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Hoa Lan	Nguồn kết dư Ngân sách năm 2015	3000	23/HĐND	30/3/2016
3	Cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2016	Nguồn dự phòng Ngân sách huyện 2016	101,618	24/HĐND	06/4/2016
4	Cấp kinh phí công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2016, sửa chữa trường Tiểu học Khánh Bình	Nguồn dự phòng Ngân sách huyện 2016	218	26/HĐND	29/4/2016
5	Bổ sung danh mục đầu tư công: sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo; cải tạo nhà công vụ và xây nâng tường rào trụ sở UBND huyện	Nguồn vốn phân cấp đầu tư năm 2016	2.008,212 (tính đã hỗ trợ 290 triệu đồng)	53/HĐND	01/8/2016
6	Cấp kinh phí sửa chữa cầu treo Thác Trâu	Nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2016	752,765	84a/HĐND	14/9/2016
7	Cấp kinh phí thực hiện huấn luyện bổ sung trung đội dân quân cơ động năm 2016 cho UBND xã Khánh Hiệp	Nguồn dự phòng Ngân sách huyện 2016	10,106	92/HĐND	03/10/2016

